

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
หน่วยงาน กองช่าง

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการรับสินบน

***ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง**

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

***ระดับความรุนแรงของผลกระทบ**

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่ไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความ เสี่ยงการทุจริต,การ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวกับ ผลประโยชน์ส่วนตัว,การ รับสินบน)	เหตุการณ์นี้เคยเกิด มาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ใน <input type="checkbox"/>)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทางในการ ป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง(กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	*ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑	ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุมัติอนุญาต	การขออนุญาต ปลูกสร้างอาคาร	- อนุญาตปลูกสร้าง อาคาร ๑๑ ราย - อนุญาตรื้อถอน อาคาร - ราย - อนุญาตต่อเติม ดัดแปลง - ราย	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	- เคยปฏิบัติตาม แผนปฏิบัติ การ ป้องกันการทุจริต - ประชุมชี้แจง กฎหมายระเบียบที่มี การเปลี่ยนแปลงหรือ แก้ไขเพิ่มเติม - พบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๖๒	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน	
๒	ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของ การใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	การขออนุญาต ปลูกสร้างอาคาร	- อนุญาตปลูกสร้าง อาคาร ๑๑ ราย - อนุญาตรื้อถอน อาคาร - ราย - อนุญาตต่อเติม ดัดแปลง - ราย	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	- เคยปฏิบัติตาม แผนปฏิบัติ การ ป้องกันการทุจริต - ประชุมชี้แจง กฎหมายระเบียบที่มี การเปลี่ยนแปลงหรือ แก้ไขเพิ่มเติม - พบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๖๒	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน	

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความ เสี่ยงการทุจริต,การ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนตัว,การ รับสินบน)	เหตุการณ์นี้เคยเกิด มาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ใน <input type="checkbox"/>)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทางในการ ป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง(กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	*ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๓	ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของ การใช้จ่าย	การขออนุญาต ปลูกสร้างอาคาร	- อนุญาตปลูกสร้าง อาคาร ๑๑ ราย - อนุญาตรื้อถอน อาคาร - ราย - อนุญาตต่อเติม ดัดแปลง - ราย	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	- เคยปฏิบัติตาม แผนปฏิบัติ การ ป้องกันการทุจริต - ประชุมชี้แจง กฎหมายระเบียบที่มี การเปลี่ยนแปลงหรือ แก้ไขเพิ่มเติม - พรบ.ควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน	

ลงชื่อ เกษม ศรีภูมิ
(นายเกษม ศรีภูมิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง